

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.58 บาท ทิศทางแข็งค่าจำกัด กรอบ 32.53-32.63 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.58 บาท แข็งค่าขึ้นจาก 32.61 บาทในช่วงสิ้นวันทำการก่อน  
แนวโน้มระยะสั้นแข็งค่า แต่แข็งค่าในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.53-32.63 บาท

"ส่วนของค่าเงินบาท ในช่วงสัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งตัวแคบเช่นเดียวกับในช่วงสัปดาห์ก่อน เนื่องจากถูก  
คานด้วยทิศทางของเงินหยวนที่อ่อนกับเงินเยนญี่ปุ่นที่แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าเงิน  
บาทมีโอกาสแข็งค่าลงต่อได้อีก ทั้งจากการเกินดุลการค้า และเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าหลังการเลือกตั้ง  
มองกรอบเงินบาทระหว่างวัน 32.53-32.63 บาท และคาดกรอบเงินบาทในสัปดาห์ 32.25-32.75 บาท" นายจิตติ  
พล พุกษามาธานนท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทยกล่าว

เขากล่าวว่า เงินดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.58 บาท แข็งค่าขึ้นจาก 32.61บาทในช่วงสิ้นวันทำการก่อน  
ในสัปดาห์นี้แนะนำติดตามตัวเลขการค้าไทย การประชุมอีซีพี และจีดีพีสหรัฐ

วันจันทร์ รายงานตัวเลขการค้าไทยเดือนกันยายน คาดว่าการส่งออกจะขยายตัว 5.4% พร้อมกับการนำเข้า  
ที่เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งว่าการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่การนำเข้า  
ชะลอตัวลงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงในเดือนก่อน

วันพฤหัสบดี การประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) คาดว่าจะคงนโยบายดอกเบี้ยและเตรียมหยุดการซื้อ  
สินทรัพย์เสี่ยงในปลายปีนี้ตามเดิม เชื่อว่าอีซีบีจะกลับมามีความเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายการเงินอีกครั้งในการ  
ประชุมเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดี คาดว่าธนาคารกลางตุรกีจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 24.0% หลังจากที่  
ค่าเงินตุรกีลีราหยุดอ่อนค่า เป็นสัญญาณบวกกับเศรษฐกิจยุโรปและตลาดเกิดใหม่

วันศุกร์ รายงานตัวเลขจีดีพีสหรัฐไตรมาส 3 ครั้งแรก คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.5% จากไตรมาสก่อน  
(ปรับเป็นรายปี) เป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3.4% และการใช้จ่ายของภาครัฐที่เติบโตสูงถึง  
5.0%

เขากล่าวว่า สำหรับสัปดาห์นี้ มองว่าความผันผวนของหุ้นสหรัฐจะเป็นปัจจัยที่ตลาดจะให้ความสำคัญมาก  
ที่สุดเพราะเป็นช่วงสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐ มีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนไหว  
ตามข่าวการเมือง ซึ่งถ้าตลาดปีรับความเสี่ยง เงินดอลลาร์ก็มีโอกาสแข็งค่าได้

"ความเสี่ยงคือช่วงท้ายสัปดาห์ ที่ความสนใจจะถูกเบนมาที่นโยบายการเงินของยุโรปและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ถ้าอีซีบีส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย หรือมีข้อสรุปทางการเมืองที่ดีขึ้น อาจส่งผลบวกกับเงินยูโร สวนทางกับดอลลาร์ที่อยู่บนความคาดหวังของการเติบโตที่สูง จึงต้องระวังการปรับฐาน ถ้าตัวเลขจีดีพีชะลอตัวลง" เขากล่าว

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.73 จากวันศุกร์ 95.95
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 6,182.75 ล้านบาท
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 271.59 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.617 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้